



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแล  
ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น)

ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่  
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
ทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น) ในวันอาทิตย์ที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๗ และ อาคาร ๘ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ใน  
ประเทศไทย ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค  
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ภายในประเทศไทยอันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหา  
ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบรัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกคน  
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเลื่อนการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) จากเดิมกำหนดวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๗  
และ อาคาร ๘ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พ้นไป ทั้งนี้ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔

จังหวัดขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร